



การยางแห่งประเทศไทย

## แนวกหน้า

New Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13047

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 17.21 Ad Value: 15,489

PRValue (x3): 46,467

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ระดมความช่วยเหลือเยียวยาสวนยางได้นำท่วม

## กยท.ระดมความช่วยเหลือ เยียวยาสวนยางได้นำท่วม

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ขณะนี้มีสวนยางได้รับความเสียหายและถูกน้ำท่วมขัง ประมาณ 531,876 ไร่ จากพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 11,385,910 ไร่ ซึ่ง กยท. ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโดยการแจกถุงยังชีพ การมอบเงิน และสิ่งของ จำเป็นมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เปิดโครงการ “กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้” เป็นการเปิดศูนย์รับบริจาค เงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ ๗ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ หรือการยางแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี นายชูลสุข อุเทนพันธ์ และ น.ส.ลิดานันท์ เครือประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 058-0-36479-8 ซึ่ง กยท.จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากที่สุด

“หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กยท.จะ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ของ กยท. เข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. ต่อไป” นายธีรวัช กล่าว



โพสต์ทูเดย์ <http://www.posttoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 มกราคม 2560 เวลา 15:01

หัวข้อข่าว: "บิ๊กฉัตร"ชี้ น้ำท่วมนครศรีฯ-พัทลุงยังน่าห่วง

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

"บิ๊กฉัตร"ชี้ น้ำท่วมนครศรีฯ-พัทลุงยังน่าห่วง



"พล.อ.ฉัตรชัย" เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ 11 ม.ค. นี้ เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม ชี้นครศรีฯ-พัทลุงยังน่าห่วง

วันที่ 9 ม.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ในปัจจุบัน พบว่า หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังมี 2 จังหวัดที่ยังน่าเป็นห่วง คือ สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหนักที่สุด โดยน้ำจะเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 มกราคมนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมการระบายลงสู่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่ปัจจุบันมีน้ำรวมกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ พบว่าการแก้ไขน้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงแก้ไขยากที่สุดในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เนื่องจากหากต้องระบายน้ำจากพัทลุงลงทะเลสาบสงขลา จะกระทบอำเภอสะทิงพระ และจังหวัดสงขลา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการระบายน้ำและให้ศึกษาจังหวัดหระน้ำทะเลขึ้นลง พร้อมกับการทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและสงขลา ซึ่งการระบายน้ำมีความละเอียดอ่อนต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียง

ปัจจุบันกรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วม 105 เครื่อง และยังมีสำรองเพิ่มเติมอีก 134 เครื่อง จากทั้งหมด รวม 627 เครื่อง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 9 จังหวัด ซึ่งผลกระทบด้านภาคการเกษตรในเบื้องต้น พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้เสียหายประมาณ 980,000 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 391,500 ราย แบ่งเป็น ข้าว 250,000 ไร่ พืชไร่ 21,000 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 709,000 ไร่ โดยเป็นยางพารา คาดว่าจะถูกน้ำท่วม 531,876 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการระบุว่ายางพาราที่กรดแล้วสามารถทำน้ำได้ประมาณ 1 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจต้นยางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายอย่างชัดเจน สำหรับต้นประมงพบว่า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 28,368 ไร่ และกระชัง 44,571.50 ตอม. ด้านปศุสัตว์ สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,736,349 ตัว แปลงหญ้า 14,878 ไร่

ในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในแต่ละเขตรับผิดชอบกำกับดูแล โดยจะต้องมีการสำรวจความเสียหายจริงเพื่อทำแผนการฟื้นฟูเยียวยาเป็นรายจังหวัด รวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 คราวเรือนละ 3,000 บาท ให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

สำหรับการเตรียมการด้านงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกร ที่พื้นที่เกษตรกรรม และการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง การคลัง กระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้พิสูจน์ได้ว่าผลผลิตเสียหายจริงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องระเบียบทางราชการขณะเดียวกัน เงินช่วยเหลือถึงมือ เกษตรกรให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของงบประมาณการให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด เบื้องต้นจะต้องใช้งบปกติของกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการหากไม่เพียงพอก็ต้องนำเสนอของบกลางต่อไป

สำหรับแผนการป้องกันน้ำท่วมในระยะกลางและระยะยาว ได้สั่งการให้กรมชลประทานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค ใต้ 7 โครงการ โดยให้จัดทำเป็นแพคเกจรายกลุ่ม เช่น กลุ่มจังหวัดปัตตานีและ นราธิวาส พร้อมสั่งการให้ศึกษาความเป็น ไปได้ ในการนำงบพัฒนากลุ่มจังหวัดดังกล่าว บรรจุในแผนงบกลางในปีงบประมาณ 2560-2561 จากเดิมอยู่ในแผนปี 2563-2564 คาดว่างบประมาณจะอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วมในระยะกลาง-ยาวช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดยตั้งเป้าให้แผนเริ่มดำเนินการในปี 2561 นอกจากนี้ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รายงานสภาพการเดินทาง และคมนาคมทุกวัน เพื่อให้ นำความความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 11 มกราคมนี้จะลงพื้นที่จังหวัด น้ำท่วมภาคใต้ เพื่อทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งการแก้ปัญหาการช่วยเหลือเฉพาะหน้า รวมถึงการดูแลการอพยพสัตว์ และประชาชนในพื้นที่ช่วงวิกฤตอีกด้วย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

รักบ้านเกิด <http://www.rakbankerd.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 มกราคม 2560 เวลา 14:56

หัวข้อข่าว: กยท.เตรียมประมูลยาง 1 แสนตัน

Rating: ★★☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

## กยท.เตรียมประมูลยาง 1 แสนตัน

📍🌐 ทีมรักบ้านเกิด 🕒 09 มกราคม 2560

แหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้พาเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ยางลูกขน) และยางแท่ง STR 20 ไปดูปริมาณยาง 9 หมื่นตันเศษและคุณภาพยางในโกดังหลายแห่งที่ภาคตะวันออกวันที่ 6-10 ม.ค.นี้



หลังจากเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 มีผู้สนใจเข้าประมูลได้มาลงทะเบียนและรับรายละเอียด ชื่อโกดัง และราคาเริ่มต้นการประมูลโดยใช้วิธีประมูลออนไลน์ (Auction Forward) และ กยท.จะทำการเปิดประมูลอีกครั้งในวันที่ 17-18 มกราคม ที่จะถึงนี้ หลังจากครั้งแรกมีผู้ประมูลเพียงรายเดียวเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 แต่ให้ราคาต่ำกว่าที่ กยท.กำหนดไว้ จึงยกเลิก

รหัสข่าว: I-170110000657

หน้า: 1 / 1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



## ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมศูนย์วอร์รูม



กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดเช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ การยางแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย เพื่อวางแผนทาง มาตรการให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน และแผนฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเร็วที่สุด ณ ห้องศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## “พล.อ.ฉัตรชัย” เตรียมลงใต้ 11 ม.ค. นี้ เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม ขึ้นนครศรีฯ-พัทลุงยังนำห่วง สั่งผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยสำรวจความเสียหาย-ทำแผนฟื้นฟู พร้อมหาแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วขึ้นแต่ถูกต้องตามระเบียบ

กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ในปัจจุบัน พบว่า หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังมี 2 จังหวัดที่ยังน่าเป็นห่วง คือ สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหนักที่สุด โดยน้ำจะเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 มกราคมนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมการระบายลงสู่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่ปัจจุบันมีน้ำรวมกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ พบว่าการแก้ไขน้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงแก้ไขยากที่สุดในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เนื่องจากหากต้องระบายน้ำจากพัทลุงลงทะเลสาบสงขลา จะกระทบอำเภอสะทิงพระและจังหวัดสงขลา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการระบายน้ำและให้ศึกษาจังหวัดน้ำทะเลขึ้นลง พร้อมกับการทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและสงขลา ซึ่งการระบายน้ำมีความละเอียดอ่อนต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียง

ปัจจุบันกรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วม 105 เครื่อง และยังมีสำรองเพิ่มเติมอีก 134 เครื่อง จากทั้งหมด รวม 627 เครื่อง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 9 จังหวัด ซึ่งผลกระทบด้านภาคการเกษตรในเบื้องต้น พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้เสียหายประมาณ 980,000 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 391,500 ราย แบ่งเป็น ข้าว 250,000 ไร่ พืชไร่ 21,000 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 709,000 ไร่ โดยในสวนนี้ เป็น **ยางพารา** ประมาณ 531,876 ไร่ คิดเป็น 4.6% ของพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการระบุว่า **ยางพารา** ที่กรดแล้วสามารถทำน้ำได้ประมาณ 1 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจต้นยางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายอย่างชัดเจน สำหรับด้านประมงพบว่า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 28,368 ไร่ และกระชัง 44,571.50 ตอม. ด้านปศุสัตว์ สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,736,349 ตัว แปลงหญ้า 14,878 ไร่

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในแต่ละเขตรับผิดชอบกำกับดูแล โดยจะต้องมีการสำรวจความเสียหายจริงเพื่อทำแผนการฟื้นฟูเยียวยาเป็นรายจังหวัด รวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 คราวเรือนละ 3,000 บาท ให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

สำหรับการเตรียมการด้านงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกร พื้นที่เกษตรกรรม และการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้พิสูจน์ได้ว่าผลผลิตเสียหายจริงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องระเบียบทางราชการ ขณะเดียวกัน เงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของงบประมาณการให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด เบื้องต้นจะต้องใช้งบปกติของกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการหากไม่เพียงพอก็ต้องนำเสนอของบกลางต่อไป

สำหรับแผนการป้องกันน้ำท่วมในระยะกลางและระยะยาว ได้สั่งการให้กรมชลประทานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 7 โครงการ โดยให้จัดทำเป็นแพคเกจรายกลุ่ม เช่น กลุ่มจังหวัดปัตตานีและ นราธิวาส พร้อมสั่งการให้ศึกษาความเป็นไปได้ ในการนำงบประมาณกลุ่มจังหวัดดังกล่าว บรรจุในแผนงบกลางในปีงบประมาณ 2560-2561 จากเดิมอยู่ในแผนปี 2563-2564 คาดว่างบประมาณจะอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในระยะกลาง-ยาวช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดยตั้งเป้าให้แผนเริ่มดำเนินการในปี 2561 นอกจากนี้ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่รายงานสภาพการเดินทางและคมนาคมทุกวัน เพื่อให้หน้าความความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 11 มกราคมนี้จะลงพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเฉพาะหน้า รวมถึงการดูแลการอพยพสัตว์ และประชาชนในพื้นที่ช่วงวิกฤตอีกด้วย



วันที่ 11 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว กยท.มองราคายางในประเทศมีทิศทางดีขึ้น

## กยท.มองราคายางในประเทศมีทิศทางดีขึ้น รับปัจจัยหนุนจากอุปทานออกสู่ตลาดน้อยจากเหตุอุทกภัยภาคใต้

**ข่าวเศรษฐกิจ** สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 10 มกราคม 2560

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เชื่อว่าราคายางจะมีทิศทางดีขึ้นจากการที่เกษตรกรชาวสวนยางออกไปกรีดยางไม่ได้ ทำให้ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย อีกทั้งยังต้องรอการสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม ประกอบกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการที่ยังคงขาดแคลน สต็อกโลกลดลงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนความต้องการใช้ยางในการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายก็อาจจะมีบ้าง ซึ่งปกติความต้องการใช้ยางทำถนนมีอยู่แล้ว รวมถึงเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ แต่ปัจจัยหลักๆ ของราคายางน่าจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทาน ภาวะเศรษฐกิจ และทิศทางราคาน้ำมันเป็นหลัก

ล่าสุด ข้อมูลจากสถาบันวิจัยยาง ระบุว่า ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา ราคาน้ำยางสด ณ โรงงาน อยู่ที่ 66 บาท/กก. (+1.00 บาท/กก.) ราคายางแผ่นดิบ อยู่ที่ 76.99 บาท/กก. (+1.22 บาท/กก.) ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 81.21 บาท/กก. (+1.32 บาท/กก.) ราคาเศษยาง 100% ณ โรงงาน อยู่ที่ 64.50 บาท/กก. (+1.00 บาท/กก.)

โดยสถานการณ์น้ำท่วมใน 10 จ.ภาคใต้ล่าสุด มีต้นยางถูกน้ำท่วมประมาณ 6.3 แสนไร่ จากพื้นที่ปลูกยางทางภาคใต้ประมาณกว่า 11 ล้านไร่ มีเกษตรกรชาวสวนยางราว 6 หมื่นครัวเรือนได้รับผลกระทบ และอยู่ระหว่างรอการรายงานสำรวจความเสียหายของต้นยางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อแยกประเภทต้นยางว่าเป็นต้นยางที่มีอายุเท่าไรบ้าง หากเป็นต้นยางที่เพิ่งปลูกอายุไม่เกิน 2 ปี ก็ต้องประเมินว่าจมน้ำมานานแค่ไหน สามารถฟื้นฟูได้หรือไม่ เพราะเท่าที่ดูต้นยางที่มีอายุ 2-5 ปี หรือที่เบียดกริดแล้วก็มีอยู่บ้าง แต่หากเป็นต้นยางที่ถูกน้ำท่วม 1-2 อาทิตย์และถ้าน้ำไหลผ่านใน 2-3 วันนี้อาจจะรอด สามารถฟื้นฟูได้ไม่ยากนัก

ทั้งนี้ คาดว่าภายในวันนี้จะมีตัวเลขรายงานเข้ามาว่าทั้ง 10 จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบเท่าไร เป็นยางเล็กยางใหญ่เท่าไร จะได้รายงานให้รวม.เกษตรและสหกรณ์ทราบ

"ส่วนต้นยางที่ถูกน้ำท่วมจะตายมัย อยู่ที่ระยะเวลาของการจมน้ำ ถ้าอายุไม่เกิน 1 ปีถ้าท่วมนาน 1-2 อาทิตย์มาแล้ว น้ำท่วมซึ่งก็อาจจะตาย แต่ถ้าน้ำไหลผ่านต้นยางก็จะฟื้นตัว ตอนนี้อยู่กับว่าน้ำจะท่วมชงนานขนาดไหน ถ้าน้ำแห้งเร็วก็ออกสำรวจได้เร็ว เพราะต้นยางไม่เหมือนปศุสัตว์ที่พอน้ำท่วมปีบสามารถสำรวจได้เลยทันที แต่ต้นยางต้องรอให้น้ำลดและดูสภาพใบ ถ้ายางต้นเล็กโดนน้ำท่วมชง 5 วัน 10 วันก็อาจจะตายได้"รองผู้ว่า กยท.กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"



วันที่ 6 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าเก้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

### ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าเก้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 74.51 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.92 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 74.01 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.42 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 71.97 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 4.20 บาท ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 71.20 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 78.67 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.66 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 76.07 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 76.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 76.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 70.27 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 90,816 กิโลกรัม น้ำยางสด 62.00 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 0.40 บาทต่อกิโลกรัม

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และซาอุดีอาระเบียเริ่มเจรจาการค้าเพื่อลดการจำหน่ายน้ำมันดิบตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) รวมทั้งค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกยาง อย่างไรก็ตาม จากการที่นักลงทุนชะลอการซื้อขาย เนื่องจากใกล้ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 84.30 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.07 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 90.10 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.55 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 83.13 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.77 บาทต่อกิโลกรัม

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช



**R Y T 9**

วันที่ 10 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

## ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2560

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 10 มกราคม 2560 12:36:57 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2560

### ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเด็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โขกไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว -

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กั้ววาล)ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 6.50 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.65 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.30 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ราคา 5.70 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.60 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 76.93 บาท/กก. ราคาลดลงจาก วันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ราคา 76.16 บาท/กก.

หอมหัวใหญ่(ตัดจุก) เบอร์ 1

สหกรณ์การเกษตรเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 17.00 บาท/กก.

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง)ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 28.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ราคา 32.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.90 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 9 มกราคม ที่ราคา 8.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 200.00 บาท/ร้อยผล.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 180.00 บาท/ร้อยผล.

### มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,600.00 บาท/ร้อยผล. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ราคา 2,500.00 บาท/กก.

### มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,800.00 บาท/ร้อยผล. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ราคา 2,800.00 บาท/กก.

### สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 60.00 บาท/กก.

### ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 37.50 บาท/กก.

### ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240.00 บาท/ร้อยฟอง.

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 225.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## แนวหน้า

Naev Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13047

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 45.53 Ad Value: 40,977

PRValue (x3): 122,931

ศิลป์: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ส่ง...เกษตร: ปฏิรูปปรีะกา-สินค้าเกษตรนำจับตา(2)



ตามที่เขียนไปสัปดาห์ก่อน เกริ่นไว้ว่า ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ได้วิเคราะห์ “เจาะสินค้าเกษตรไทยปี 2560” ในส่วน 5 สินค้าเกษตรหลักสำคัญที่มีมูลค่ารวมกันถึงปีละ 7 แสนล้านบาท ทำรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นทุกภูมิภาค หอoleyงชีวิตที่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยยกให้ “อ้อย” เป็น “ดาวรุ่ง” ปีใหม่ ขณะที่ “กุ้งขาว” เป็น “ดาวเด่น” ส่วน “ยางพารา” มีแนวโน้มที่ฟื้นตัวกลับมา หลังจากเป็น “ดาวร่วง” มาหลายปี แต่ “ข้าว” ยังเป็นปีที่ราคาอยู่ในเกณฑ์ “ต่ำต่อเนื่อง” และตัวที่น่ากังวลยิ่งก็คือ “มันสำปะหลัง”

ตอนนี้ก็มาลงรายละเอียดกันคือ TMB ยก “อ้อย” เป็นสินค้าเกษตร “ดาวรุ่ง” เพราะมีแนวโน้มดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ด้วยราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กปลาย พ.ย.อยู่ที่ 19.8 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้นกว่า 50% จากราคาเมื่อม.ค. 2559 หลังจากก่อนหน้านี้ราคาร่วงลงไปสู่จุดต่ำสุดในเดือน.ศ.2558 และแนวโน้มราคาปีนังยัคดีต่อ หลังอุปทานตลาดโลกตึงตัว

ส่วน “กุ้งขาว” เป็น “ดาวเด่น” เพราะภาวะผลผลิตฟื้นตัว หลังจาก 4 ปีก่อนโรคตายด่วนระบาดทำให้ผลผลิตลดลงกว่า 60% กระทั่งอุตสาหกรรมอาหารส่งออกให้ขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งนี้ราคา “กุ้งขาว” ปีนี้ผลผลิตจะเพิ่มสูงกว่าปีก่อน 15% จากการปรับปรุงกระบวนการเลี้ยงของเกษตรกร ขณะที่ราคาขงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามความต้องการของตลาดโลก จึง

## ปฏิรูปปรีะกา-สินค้าเกษตรนำจับตา(2)

เป็นการ “รีเทิร์น” กลับมาสดใสอีกครั้ง

สำหรับ “ดาวร่วง” มาหลายปีอย่าง “ยางพารา” ปีนี้ น่าจะ “รีเทิร์น” ขึ้นมาดีอีกครั้ง โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ราคายางลดไปแล้วเกือบ 80% เทียบกับที่เคยขึ้นจุดสูงสุดที่ กก.ละ 174.4 บาทเมื่อต้นปี 2554 ทำให้มีหนี้สินจากกระเป๋าชาวสวนยางเกือบ 2 แสนล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางสำคัญ แต่ราคาก็กระเด้งขึ้นมากช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยยางแผ่นดิบชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่ 59.4 บาท/กก.เพิ่มขึ้นกว่า 80% จากช่วงต้นปี 2559 ที่ราคาคดค่าเหลือแค่ กก.ละ 30 กว่าบาท การที่ราคาสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการรัฐบาล ที่พยายามปรับโครงสร้างการผลิตและการใช้ยาง เช่น สนับสนุนให้ใช้ยางในประเทศมากขึ้นและลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อลดผลผลิต เป็นต้น ทำให้ราคาขงปรับตัวขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นดาวที่เริ่มฉายแสงอีกครั้ง

ขณะที่ “ข้าว” โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ในปีที่ผ่านมาราคาคดค่าที่สุดเป็นประวัติการณ์ทำสถิติต่ำกว่าต้นทุนหนึ่งหมื่นบาทอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แม้ช่วงท้ายปี ราคาเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็คาดว่า ราคาในปีนี้อาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำต่อเนื่อง จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากของข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2559/60 เช่นเดียวกับประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกอย่าง เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ที่ล้วนมีผลผลิตเพิ่ม

สินค้าเกษตรที่น่ากังวลในปีใหม่นี้ ก็คือ “มันสำปะหลัง” ที่ราคาคดลงต่อเนื่องผลจากการที่จีนอนุญาตให้ใช้ข้าวโพดในประเทศเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ทดแทนมันสำปะหลังที่นำเข้าจากไทย (กว่า 45% ของผลผลิตมันสำปะหลังของไทยส่งออกไปจีน) ทำให้ราคาเฉลี่ยมันฯ สดลดลงจาก 2.2

บาท/กก. ในปี 2558 มาถึงเดือน พ.ย.ปี 2559 เหลือแค่ 1.3 บาท/กก. หรือลดลงกว่า 40% ส่วนทางกับปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2.1% เป็นปริมาณ 31.2 ล้านตัน ผลกระทบหนักสุดจึงหนีไม่พ้นเกษตรกรที่ลงทุนปลูกช่วงราคาสูงก่อนหน้านี้กว่า 5 แสนครัวเรือน กว่าครึ่งอยู่ในภาคอีสาน

TMB ยังให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า สินค้าเกษตรหลักทั้ง 5 นี้ มีส่วนคล้ายคลึงกันคือ ส่วนใหญ่ผลผลิตจะส่งออกในลักษณะวัตถุดิบ ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มไม่มากนัก ทั้งราคาก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นหลักด้วย ดังนั้น หากต้องการให้ราคามีแนวโน้มดี หนีไม่พ้นต้องพยายามลดต้นทุนการผลิต, ลดพื้นที่ผลิต, เพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศ และส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงขึ้น ภาครัฐจึงต้องเร่งปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรไทยอย่างจริงจังต่อเนื่อง ผลักดันให้พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมากขึ้น

“นอกจากนี้เกษตรกรควรน้อมนำพระราชดำริเกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกพืชแบบผสมผสาน ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้มากกว่าพึ่งพาการเกษตรเชิงเดี่ยว ที่มีความเสี่ยงจากราคาสูงกว่า และถือเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรระดับหน่วยย่อยไปพร้อมกันอีกด้วย”

เป็นข้อสรุปบทวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ผมว่าไปตอนที่แล้ว ถึงเวลาที่เกษตรกรไทยต้องปรับตัว “ปฏิรูป” ด้วยตัวของเกษตรกรเอง เพื่อชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป

สาโรช บุญแสง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 890

Section: วิเคราะห์/วิเคราะห์การเมือง

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5088

หน้า: V4(ซ้าย)

Col.Inch: 38.68 Ad Value: 34,425.20

PRValue (x3): 103,275.60

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับทวน 4.0: คอยดูท่านผู้ชม

### จับทวน 4.0



## คอยดูท่านผู้ชม

ประชาชนคนไทยในพื้นที่ภาคใต้กำลังประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนแสนสาหัสจากปัญหาน้ำท่วมที่มีความรุนแรงทำลายสถิติในรอบ 10 ปี ถึงขั้นการจลาจลระอุภาคใต้เป็นอัมพาต

ผู้อ่านหลายท่านคงได้ติดตามภาพจากสถานการณ์จริงของสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วง 2 วันมานี้พื้นที่เขต อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้องเจอกับสภาพน้ำป่าไหลป่าเข้าถล่มเส้นทางเชื่อมภาคใต้กับภาคกลางขาดสะบั้น รถยนต์หลายคันจมไปกับน้ำต่อหน้าต่อตาเจ้าของ โรงพยาบาลบางสะพาน โรงพยาบาลที่คุณพี่ตูน บอดี้สแลม วิ่ง 400 กิโลเมตร รับผิดชอบหาเงินไปสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องระดมเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยอย่างทุลักทุเล ฯลฯ

ครับ...สภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้นั้นแตกต่างจากภาคอื่น กล่าวคือมีเทือกเขาดินนาครี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราชทอดยาวราวกระดูกสันหลังของภาคใต้

เมื่อฝนตกกระหน่ำลงมาเส้นทางไหลของน้ำ ทางหนึ่งลงอ่าวไทย อีกทางหนึ่งไปทางฝั่งอันดามัน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติมาแต่โบราณแต่ชาวบ้านก็ไม่เคยเผชิญกับภัยพิบัติจากสภาพน้ำป่าเข้าถล่ม เพราะพื้นที่ป่าในภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์

จนไม่กี่สิบปีมานี้ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย ลำสุดท้ายเลขจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ สรุปสถิติพื้นที่ป่าไม้ปี 2558 แยกรายจังหวัด โดย 14 จังหวัดภาคใต้เหลืออยู่เพียง 23.99%

คิดดูสิครับเมื่อเกิดมรสุมฝนตกชุกกระหน่ำในพื้นที่ทั้งพื้นที่ราบและเทือกเขา อะไรจะเกิดขึ้นข้างล่างก็อึมน้ำระบายไม่ทัน น้ำบนยอดเขาก็รวมพลลงไหลบ่าลงมาไม่มีอะไรคอยชะลอความเร็วหรือซึมซับน้ำไว้

ปัญหาไม่ได้เพิ่งเกิดมาในปีนี้มีปัญหามันเกิดขึ้นทุกปี เบบ้าง หนักบ้าง ที่หนักๆ ก่อนหน้านี้ก็ปี 2554 ชาวบ้านเสียชีวิตไป 53 ราย

ครับ...เวลาเกิดปัญหา ผู้รับผิดชอบคือรัฐบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีสภาพเหมือนคนจิวเจียดขึ้นขึ้นมาออกทีวี ออกสื่อทางแผนโซวอธบายน้ำลายแตกฟองถึงการจัดการปัญหาอย่างเข้มงวดเมื่อมันมีเรื่องใหม่มากระตุ้นความสนใจของสังคม ท่านๆ ก็หายจ้อยหายนะกันก็จัดโซวกันที่

โซวซ้ำๆ ว่า...ต่อไปนี้ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าร่วมกันวางแผนจัดการอย่างบูรณาการ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 890

Section: วิเคราะห์/วิเคราะห์การเมือง

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5088

หน้า: V4(ซ้าย)

Col.Inch: 38.68 Ad Value: 34,425.20

PRValue (x3): 103,275.60

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับทวน 4.0: คอยดูท่านผู้ชม

เช่น กรมทางหลวงจะสร้างถนน ก็ต้องศึกษาดำเนินร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อให้ถนนกลายเป็นเขื่อนขวางทางน้ำ ก็ต้องศึกษาร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีฯ ถึงลักษณะภูมิประเทศและเส้นการไหลของน้ำ กรมป่า จะออกมาตรการเข้มงวดในการห้ามปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะยางพาราบนพื้นที่สูงชันที่อยู่ในเขตป่า เพราะยางพาราจะบรกรอ่อนแอไม่มีรากแก้วยึดดิน น้ำมาที่ดอนรากถอนโคนกวาดโล่งทั้งเขาไหลบ้างมาพังบ้านเรือนราษฎร ต้องเร่งปลูกป่า หยุดยังการบุกรุกทำลายป่าไม้ ...อย่างนี้เป็นต้น

เรียกว่าไซร์ซ่าไซร์ซาก

งานเข้าที่ก็ฉายซ้ำเรื่องเก่า

ครับ...ฟังกันจนเวียนแล้ว...เมื่อไหร่จะทำสักที ■





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**

Thai Rath  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21540

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 44.86 Ad Value: 71,776

PRValue (x3): 215,328

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: แก้น้ำท่วมเมื่อไหร่จะแท้จริง



## แก้ปัญหาน้ำท่วมเมื่อไหร่จะแท้จริง

ถึงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนในพื้นที่ 10 กว่าจังหวัดภาคใต้น่าสงสารน่าเห็นใจที่สุดภาคอื่นเริ่มรับลมหนาวกันสนุกสนาน แต่คนภาคใต้ต้องเผชิญกับฝนตกหนักข้ามวันข้ามคืนและตกไม่หยุด จนเกิดน้ำท่วมข้ามปี ถือเป็นอุทกภัยที่หนักที่สุดอีกครั้งหนึ่ง เพราะท่วมในวงกว้าง ท่วมเป็นเวลานาน วันนี้มีข่าวว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ จะไหลเข้าท่วม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และจะมีฝนตกหนักอีก ตั้งแต่ เพชรบุรี ลงไปถึง สตูล

ฝนตกน้ำท่วมข้ามปีครั้งนี้ นครศรีธรรมราช และ พัทลุง โดนหนักที่สุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดเผยถึงความเสียหายว่า พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 980,000 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 391,500 ครัวเรือน โดยเฉพาะ ยางพารา คาดว่าจะถูกน้ำท่วม 581,876 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ (ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมความเสียหายของอาคารบ้านเรือนถนนหนทางและความเสียหายของประชาชนในตัวเมือง) ได้สั่งการให้เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้พิสูจน์ได้ว่าผลผลิตเสียหายจริง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องระเบียบราชการ ก็ไม่รู้ว่าจะกระทรวงเกษตรฯ จะนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้พิสูจน์ความเสียหายพื้นที่เกษตร ความจริงรัฐบาลก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า

GISDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบ การถ่ายภาพทางอากาศด้วยดาวเทียม กรอบคลุมพื้นที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทย มีดาวเทียมถ่ายภาพเป็นของตัวเองสามารถซูมลงไปถึงพื้นที่ทุกตารางเมตร ผมคิดว่าหน่วยงานนี้คงมีการถ่ายภาพน้ำท่วมและความเสียหายทั้งหมดเก็บเอาไว้แล้ว

รัฐบาล ควรจะนำภาพถ่ายดาวเทียมของ GISDA มาวิเคราะห์เพื่อระบุพื้นที่ที่เสียหาย ก็สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ความเสียหายจากน้ำท่วมตัวจริงได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาเทคโนโลยีอื่น ถ้าจะมีการผิดพลาดบ้างผมเชื่อว่าคงจะไม่มาก เพราะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความคมชัดละเอียดสูง การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ควรทำทันทีอย่างรวดเร็ว ไม่ควรปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไป

ปัญหามากมายในภาคใต้ รวมทั้งความล่าช้าหลายด้านเพราะถูกรัฐบาลที่มาจากการเมืองกีดกัน จากความแตกแยกทางการเมือง ปัญหาจึงเกิดขึ้นซ้ำซาก

ผมคิดว่า ชาวภาคใหญ่ สงขลา คงจำได้แม่นว่า เมื่อครั้งน้ำท่วม

ใหญ่ที่สุดในอำเภอหาดใหญ่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน โครงการพระราชดำริ แก่ปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร ชุดคลองขนาดใหญ่ เพื่อช่วย คลองอู่ตะเภา ระบายน้ำไปลง ทะเลสาบสงขลา เมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมล้นจากน้ำท่วมมาจนถึงทุกวันนี้

ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ รัฐบาลก็จะพูดถึง แผนป้องกัน และแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ขึ้นมาทันทีครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรฯ ก็พูดถึงแผนการป้องกันน้ำท่วมระยะกลางและระยะยาวว่า ได้สั่งการให้ กรมชลประทาน จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 7 โครงการ คาดว่างบประมาณจะอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะกลางและระยะยาว 3-5 ปี ตั้งเป้าจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 ถือปีหน้า

ผมคิดว่าคนไทยคงไม่ลืม เมื่อครั้งเกิด "มหาอุทกภัยปี 2554" น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯและเกือบทั่วประเทศ รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ตั้งงบประมาณก้อนใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะสั้น 50,000 ล้านบาท ระยะยาวอีก 300,000 ล้านบาท รวม 350,000 ล้านบาท แต่ก็ถูกยอกันมาจนถึงรัฐบาลปฏิวัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โครงการยังอยู่ แต่ไม่มีข่าวว่ากินน้ำไปถึงไหนแล้ว เพราะไม่ว่าฝนตกที่ไหน ภาคไหน น้ำก็ท่วมทุกที่

ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะ "แท้จริง" กันเสียที ไม่ใช่แก้ปัญหาน้ำท่วมที่ ก็หนีบเงินมาพูดที่ แล้วก็ลืม.

“ลม เปลี่ยนทิศ”



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10338

หน้า: 19 (บนซ้าย)

Col.Inch: 44.37 Ad Value: 106,488

PRValue (x3): 319,464

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: หนุนโยงน้ำท่วมได้ รับผลกระทบระยะสั้น

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีความรุนแรงมากขึ้น และเริ่มมีผลกระทบกระจายวงกว้างในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นั้น และนักวิเคราะห์อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบดังกล่าว

**บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)** ระบุว่าน้ำท่วมรุนแรงภาคใต้ของไทยจะกระทบหลายบริษัทและธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยว แต่ น่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้น โดยเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้จะส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจของหลายบริษัท รวมถึงกระทบต่อการขนส่งสินค้าด้วย

ทั้งนี้บริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ บริษัท **บางสะพานเบียร์ จำกัด (มหาชน)** BSBM, บริษัท **สหวิริยาสตอลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)** SSI, บริษัท **วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** VNG, บริษัท **พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)** PTG, บริษัท **ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** LST, บริษัท **สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)** UPOIC, บริษัท **ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** TRUBB, บริษัท **ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)** STA เป็นต้น นอกจากนี้ยังกระทบต่อการท่องเที่ยว (โรงแรม รีสอร์ท สปา และการบิน) ในภาคใต้ของไทยด้วย (ซึ่งเป็นจังหวัดไม่ตีเพราะเกิดน้ำท่วมหนักในช่วง High season ของการท่องเที่ยว)

**บล.เอเชียพลัส** ระบุว่าเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่ 10 ธ.ค.2559 รวม 10 จังหวัด สำหรับอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบคือ **เกษตร ยางพารา อาหารทะเลส่งออก รวมถึงกลุ่มการบิน โรงแรมและการท่องเที่ยว** โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดฯ

# หุ้นโยงน้ำท่วมได้ รับผลกระทบระยะสั้น



คือ STA คาดว่ามีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบยางพาราไปแปรรูป น้อยแต่ การที่ราคาขายอยู่ในภาวะขาขึ้นถือว่าดี ส่วนบริษัทในตลาดฯ อีกแห่งคือ TRUBB แต่มีขนาดการผลิตที่เล็กกว่า STA น่าจะ ได้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน

ปาล์มน้ำมัน UPOIC ยังดำเนินการผลิตได้เป็นปกติ เนื่องจากอยู่ในที่สูง และ โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กอื่นหยุด ดำเนินการผลิตชั่วคราวจากปัญหาน้ำท่วม แต่โดยรวมแล้วปริมาณผลปาล์มสดที่เข้าสู่โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

**การเลี้ยงกุ้ง** แม้ว่าพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ที่เกิดน้ำท่วมจะมีการเลี้ยงกุ้งเป็นหลัก แต่คาดว่าได้รับผลกระทบค่อนข้าง จำกัด เนื่องจากเป็นช่วงพักบ่อเลี้ยงกุ้งอยู่แล้วในช่วงฤดูหนาว ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกกุ้งไทย (TU, CPF, CFRESH)

ได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัด

ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ คาดว่าได้รับผลกระทบ รองลงมาคือ วัสดุก่อสร้าง คือ VNG มีฐานการผลิตหลักอยู่ที่สุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้เป็นโรงงานเพื่อส่งออก นำได้รับผลกระทบไม่มากนัก, SCC มีโรงงานปูนซีเมนต์ที่ทุ่งสง ขนาด 7 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 30% ของกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจมากนัก เนื่องจากโรงงานที่ทุ่งสง จะเน้นสำหรับการส่งออกเป็นหลัก

**บริษัทเหล็กที่ได้รับผลกระทบคือ BSBM** เพราะโรงงานอยู่ที่ อ.บางสะพาน จ. ประจวบฯ ปริมาณน้ำท่วมอยู่ในระดับ 50 ซม. ยังไม่เท่าจังหวัดอื่นเช่น ตรัง พัทลุง ที่สูงถึง 1.5-2 เมตร ยังสามารถผลิตได้ แต่มีปัญหในการขนส่งสินค้า จึงต้องรอดูติดตามว่าการขนส่งจะกลับมาปกติ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ทบทวน

Thun Hoon  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 13 ฉบับที่: 3173

Col.Inch: 36.90 Ad Value: 27,675

หัวข้อข่าว: ราคายางพาราขาขึ้น 'STA-TRUBB' ดาวเด่น

หน้า: 1(บน), 2

PRValue (x3): 83,025

ศิลปิน: ลีลี

# ราคายางพาราขาขึ้น 'STA-TRUBB' ดาวเด่น

**ขั้วตัน - โมกซี่ "กลุ่มยางพารา" โดดรับปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ไทย หนูนราคาตลาดโลกพุ่งไม่หยุด แฉมลินตีมานด์จีนทะลัก หลังสต็อกยางพาราต่ำสุดในรอบ 5 ปี โบรกเกอร์ STA-TRUBB เตือนน่าจะสะสมเข้าพอร์ต แฉมผลประกอบการเข้าสู่ช่วงขาขึ้นชัดเจน**  
นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า →→→ **อ่านหน้า 2**



### ➔ ราคายางพาราขาขึ้น (ต่อจากหน้า 1)

ฝ่ายวิเคราะห์ที่มีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้น "กลุ่มยางพารา" หลังราคายางพาราโลกปรับเพิ่มขึ้นถึง 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้ของไทย ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง แต่ความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ปริมาณการขาดดุลยางทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

#### ● ยางพาราโลกพุ่ง

ขณะที่ล่าสุดราคายางแห้งโลกอยู่ที่ 2.03 พันดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ตีตัวถึง 5.0% จากวันก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.7% นับตั้งแต่ต้นปี 2560 แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมเมื่อ 14 ธันวาคม 2559 ที่ 2.15 พันดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพราะปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้ชาวสวนยางไม่สามารถออกไปกรีดยางได้ ทำให้ปริมาณผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง และทำให้สวนยางพาราเสียหายไปแล้วกว่า 5.3 แสนไร่ หรือคิดเป็น 4.6% ของพื้นที่สวนยางพาราทั่วประเทศ

ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินว่าผลสำรวจของทาง The Rubber Economist มีแนวโน้มปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการขาดดุลยางพาราปี 2559-2561 ที่ปัจจุบันคาดว่าขาดดุล 1.51 แสนตันในปี 2559 ขาดดุล 1.90 หมื่นตันในปี 2560 และขาดดุล 3.73 แสนตันในปี 2561 ผลจากความต้องการใช้ยางพาราที่แข็งแกร่งทั่วโลก สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ ฝ่ายวิเคราะห์ยังมอง "กลุ่มยางพารา" ยังน่าจะได้รับแรงหนุนจากสต็อกยางพาราของจีนต่ำ ประเทศจีน ลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 5 หมื่นตัน ทำระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ทำให้แนว

โน้มราคายางแห้งมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปที่จุดสูงสุดได้อีกครั้ง

#### ● STA-TRUBB น่าเก็บ

ตั้งนั้นจากประเด็นดังกล่าว ฝ่ายวิเคราะห์มองเป็นผลบวกต่อผู้ประกอบการยางพาราไทย ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA, บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB โดยให้คำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น STA ให้ราคาเป้าหมาย 25.00 บาท เพราะมองว่า STA จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบยางพารามาแปรรูป เนื่องจาก STA เป็นบริษัทแปรรูปยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีศูนย์รับซื้อยางพาราเยอะมาก ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูกสวนยางสะดวกต่อชาวสวนยางในการขนส่งยางพารามาขายมาก และถือเป็นจุดเด่นของ STA จึงประเมินว่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มราคายางพาราอยู่ในทิศทางขาขึ้น

อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินสมมติฐานการเพิ่มขึ้นทุกๆ 5% ที่ราคายางแห้งสูงกว่าสมมติฐานที่ฝ่ายวิจัยกำหนดไว้ที่ 2.0 พันดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จะส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิปี 2560 ของ STA เพิ่มขึ้น 4.2% จากคาดการณ์ปัจจุบัน และ Fair Value ปี 2560 เพิ่มขึ้น 0.16% จากปัจจุบัน จึงคาดผลลงในปี 2560 จะเห็นกำไรพลิกกลับมาเติบโต 44.8% จากปีก่อน ผลจากคาดการณ์ปริมาณขายยางพารายังเติบโตต่อเนื่องอีก 17.2% จากปี 2559 เป็น 1.7 ล้านตัน

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินสัญญาณเทคนิคหุ้น TRUBB ยังแกร่งตัวด้านบวก โดยมองแนวต้านอยู่ที่ 2.30 บาท ส่วนแนวรับที่ 2.02 บาท แนะนำ "เก็บกำไร"



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24562

Col.Inch: 398.38 Ad Value: 876,436

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้

หน้า: 1(บน), 2, 9

PRValue (x3): 2,629,308

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้ ทรงห่วงใยพสกนิกร เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม

# บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้

## ทรงห่วงใยพสกนิกร เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม

“ในหลวงรัชกาลที่ 10” ทรงห่วงใยพสกนิกร  
ประสบน้ำท่วมภาคใต้ รัฐบาลสนองพระราช  
กระแสเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ♦ อ่านต่อหน้า 9

จมบาดาล □ ต่อจากหน้า 1

สุราษฎร์ฯ อ่วมหนักเจตทั้งฝั่งแตกหักและน้ำ  
ป่าไหลหลาก หลายอำเภอจมบาดาลถึง 3 เมตร  
พร้อมฟ้าระวังแม่น้ำตาปืออย่างใกล้ชิด ด้านเมือง  
คลองระพีพัฒน์ มวลน้ำก้อนใหญ่ถู้ออกล้นซ้ำ 11 น.ค.  
นี้ กรมชลฯ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  
กว่า 1 พันล้าน ลบ.ม. ลงทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อ  
รองรับมวลน้ำที่กำลังมา ขณะที่สนามบินเปิดต่อ  
อีก 2 วัน ปก.สรุปสิ่งแวดล้อมแล้ว 21 ศพ  
สูญหายอีก 2 ราย ระดมกู้ท่วมทำเสียหายกว่า  
1.5 หมื่นล้าน โรงเรียนเกือบ 2,000 แห่ง เสีย  
หายหนัก เตรียมขยายเขตตรวจสวนยางควม  
เรือนละ 3,000 บาท ตุลาคม เดือน 11 จังหวัดได้  
ฝนตกหนักถึงวันที่ 10 น.ค. “เดลินิวส์” จับ  
มือพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนช่วยเหลือ  
“เจ-เจควิน” ซึ่งเจ็ดสก็ลุยช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ขณะที่ อ.บางสะพาน ท่วมหนัก รพ.ต้องอพยพ  
คนไข้

### ○ ลุ่มน้ำปากพนังยังอ่วม

เมื่อวันที่ 9 น.ค. นายชัยวัช ธีวบรร  
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย จ.นครศรีธรรมราช เปิดเขยถึง



◀ **หน้านี้...**เจ้าหน้าที่เร่งช่วย  
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก จาก รพ.  
บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.ประจวบ  
คีรีขันธ์ ส่วนอีก 8 ราย ส่งต่อไป  
รพ.ทับสะแก ที่เหลือ 65 ราย รอ  
ส่งไปยัง รพ.อื่น ๆ ก่อนที่มวลน้ำ  
ก้อนใหญ่จะไหลเข้ามาในพื้นที่  
ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24562

หน้า: 1(บน), 2, 9

Col.Inch: 398.38 Ad Value: 876,436

PRValue (x3): 2,629,308

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้ ทรงหวังโยกสภ.นคร เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.นครศรีธรรมราช ว่า ปัจจุบันยังมีหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง ประกอบด้วย 6 อำเภอ อ.ชะอวด หัวไทร เขียวใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง และ อ.เมือง วัระดับน้ำสูงสุดประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้ ทกปล่อยให้ภาวการณ์น้ำท่วมตามธรรมชาติจะค่อยๆ ใช้น้ำ ออกจากครั้งเดือน สถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เบื้องต้นทางจังหวัดได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ และอุปกรณ์เร่งระบายน้ำต่าง ๆ ซึ่งถือว่าช่วยได้เป็นอย่างมาก คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์ ปริมาณน้ำจะลดลง สำหรับอุปสรรคของการให้ความช่วยเหลือนั้น พบว่ามีปัญหาด้านการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึง เพราะมีบริเวณที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าไปหาชาวบ้านที่เดือดร้อนตามจุดต่าง ๆ

## ○ ไล่ล่าจะเข้ยังไม่พบ

ขณะที่ นายสุชาติ เขาว์ชะดา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังคงนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกไล่ล่าจะเข้ 3 ตัว ที่รับแจ้งจากชาวบ้าน ชุมชนบ่อทราย ว่าพบเห็นจะเข้เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมานี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาจนทั่วชุมชนและบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่พบ คาดว่าจะหลบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง หรืออาจจะวิ่งไปปักกระแสน้ำออกจากชุมชนไปแล้วก็ได้ เนื่องจากลำคลองที่ไหลผ่านชุมชนถูกน้ำท่วมอย่างหนัก และสามารถเชื่อมต่อไปยังชุมชนอื่น ๆ ได้

## ○ ดินภูเขาถล่มทับเส้นทาง

ทั้งนี้ แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จะเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้ว หลังจากที่ไม่กี่วันฝนได้หยุดตกในช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่ความเดือดร้อนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ทุ่งสง อ.บางขัน และ อ.นบพิตำ ในหลายตำบลก็ยังท่วมขังอยู่ และเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีดินสไลด์ลงมาจากภูเขาทับบนเส้นทางสายเอเชีย ช่วงหาดใหญ่-ทุ่งสง ที่หมู่ 8 ต.ร่อน อ.ร่อนพิบูลย์ และผิวถนนแตก ร้าวเป็นร่องยาว จนต้องมีการปิดถนนช่วงดังกล่าว คงปล่อยให้รถวิ่งได้เลนเดียว เป็นเหตุ

ให้การสัญจรช่วงดังกล่าวติดขัดเป็นอย่างมาก และคาดว่าเมื่อฝนหยุดตกทางแขวงทางทางทุ่งสงจะส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

## ○ พบศพหนุ่มเหยื่อน้ำป่า

เมื่อเวลา 14.00 น. วันเดียวกันนี้ ร.ต.อ.สุกมล สุดีคำรงค์ ร้อยเวร สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตในคลองท่าใหญ่ หมู่ 4 ต.ท่าใหญ่ จึงรีบไปที่เกิดเหตุซึ่งเป็นลำคลองใหญ่ บริเวณกอไผ่ในคลองพบศพ นายปราโมทย์ ชูแก้ว อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 9 ต.ท่าใหญ่ ดาษในสภาพศพขึ้นอืด ตามลำตัวมีร่องรอยคล้ายถูกกระแทกด้วยของแข็ง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วัน จึงนำศพส่ง รพ.ทุ่งสง จาก การสอบสวนทราบว่า ผู้ตายเป็นพนักงานโรงงานครีตริง ตั้งอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 5 กม. ก่อนที่จะกลายเป็นศพเมื่อเวลา 02.00 น. ของวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมานี้ ได้มีน้ำป่าไหลหลากท่วมทั่วพื้นที่ อ.ทุ่งสง และผู้ตายได้ออกจากบ้านไปเดือนรถคันของผู้ตายเพื่อไปไว้ที่สูง แต่ปรากฏว่าถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดพาทั้งรถทั้งคนหายไป ต่อมาเมื่อใกล้ดพบแต่รถเก๋งถูกน้ำพัดพาห่างจากโรงงานประมาณ 2 กม.แต่ไม่พบศพผู้ตาย จนกระทั่งวันนี้น้ำได้ถอยลงศพจึงเข้าไปดูพบว่า เป็นศพของผู้ตายดังกล่าว

## ○ นักมวยควักเงินช่วย

ส่วนทางด้านความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้ ทางด้าน นายศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งออกให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และต้องให้ถึงมือคนเดือดร้อนอย่างรวดเร็วที่สุด ขณะที่ค่ายมวยดัง “พริ้วชัย” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายพริ้วชัย หรือโกเต๊ะ อดีตกบร้าพันธ์ เป็นเจ้าของค่ายมวย ได้รวบรวมเงินจากนักมวยในสังกัดที่ช่วยกันบริจาค รวมทั้งเงินส่วนตัวไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นในการดำรงชีวิต จัดเป็นชุด ๆ รวม 5,000 ชุด รวมมูลค่า 2 แสนบาท เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับความเดือดร้อนใน อ.ชะอวด อ.นบพิตำ และ อ.สิชล ซึ่งมีชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่รอคอยการช่วยเหลืออยู่

## ○ เรือผลักดันน้ำถึงปากพนัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรือหลวงอ่างทอง ซึ่งบรรทุกเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ จำนวน 20 ลำ เดินทางถึงท่าเรือแม่กลิม จ.สงขลา แล้ว โดยมี พล.ร.ต.ม.เดชะธรรม วังแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวก ก่อนที่จะลำเลียงด้วยรถบรรทุกนำไปติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำปากพนัง ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองชะอวด จ.นครศรีธรรมราช คาดว่า จะถึงพื้นที่ในช่วงสายของวันเดียวกันนี้ และทางหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอุทกหารเรือ จะนำเรือผลักดันน้ำและคลองเดินเครื่อง ประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำทั้ง 20 ลำ จะอยู่ที่บริเวณสะพานคลองระบายน้ำจากเงิน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล และจะปฏิบัติการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย

## ○ เผื่อวังรพ.บางสะพาน

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักป่าจากเทือกเขาตะนาวศรี ได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่ ทำให้หลายอำเภอรวมทั้งถนนสายเพชรเกษมถูกน้ำท่วมอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บางสะพาน นักป่าได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ ต.ทองมงคล ต.ร่อนทอง ต.ชัยเกษม ถนนสายเพชรเกษม-บางสะพาน บางจุดมีน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. ถนนสายบางสะพาน-หนองหัดไทร ช่วงบ้านถ้ำมีร่อง น้ำท่วมสูงประมาณ 70 ซม. ส่วนโรงพยาบาลบางสะพานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากกองบิน 5 เจ้าหน้าที่ ดชด.ที่ 147 ได้ระดมกำลังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เอกซเรย์เพื่อป้องกันความเสียหาย และวางแผนตรวจสอบทรายน้ำไม่ให้เข้าไปในโรงพยาบาลป้องกันผลกระทบต่อผู้ป่วย โดยมีการเผื่อวังสถานการณ์เตรียมพร้อมแผนอพยพผู้ป่วยในภาวะวิกฤติตลอด 24 ชั่วโมง

## ○ ตร.จรวจรถน้ำป่าซัดดับ

ขณะที่ พ.ต.อ.นพดล ชูวังควิลัน ผกก.สภ.หัวขาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานทับสะแกกว่า 50 นาย เพื่อค้นหา ร.ต.ท.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24562

หน้า: 1(บน), 2, 9

Col.Inch: 398.38 Ad Value: 876,436

PRValue (x3): 2,629,308

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้ ทรงห่วงโยกสภ.นกร เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม

คูลิต สมทนการ อายุ 48 ปี รองสารวัตรจราจร สภ.หัวซาง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางบนถนนเพชรเกษม ขาเข้า กทม. ด้านหน้าบีเอ็ม ปตท.แสงอรุณ ค.แสงอรุณ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมี น้ำป่าไหลเชี่ยวกรากผ่านผิวการจราจร และ ร.ด.ท.คูลิตเสียชีวิตในร่องน้ำริมถนน เพชรเกษมและสูญหาย จากการค้นหาในที่สุด พบศพ ร.ด.ท.คูลิต อยู่ในสวนมะพร้าว ห่าง จากจุดเกิดเหตุประมาณ 40 เมตร โดยร่างของ ร.ด.ท.คูลิต ถูกกระแสน้ำพัดเข้าไปในท่อ ระบายน้ำ

### ○ สุราษฎร์ฯ จมบาดาล 3 ม.

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีน้ำป่าไหล เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.โพธิ์ทอง ต.คลองน้อย ต.สองแคว ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี อย่างกะทันหัน ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 850 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ส่วนที่ อ.คีรีรัฐนิคม และ อ.วิภาวดี ได้มีน้ำป่าจาก เทือกเขา บนอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงไหลลง คลองชันเข้าท่วมพื้นที่ ต.ตะกุกเหนือ และ ต.ตะกุกใต้ บางพื้นที่ระดับน้ำสูงกว่า 3 เมตร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 200 คน ส่วนที่ อ.พระแสง มวลน้ำในแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่ น้ำจากพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่ ไหล ล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่ อาศัยอยู่ตามที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำ โดย หน่วยงานราชการมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ ปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีอย่างใกล้ชิด

### ○ กระบี่สั่งเวรน้ำป่า 2 ศพ

ที่ จ.กระบี่ น้ำจากเทือกเขาพนมเบญจา ได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.เมือง และ อ.เขาพนม อย่างรวดเร็ว ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีการ เตือนภัยล่วงหน้า โดยขณะเกิดเหตุน้ำหลาก ค.ค.กฤษณ์ สำราญจิต ผ.งานจราจร สภ.เมือง กระบี่ ได้ถูกน้ำป่าพัดตกคลองใหญ่ เขต เทศบาลเมืองกระบี่ ขณะเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัย และเหตุการณ์ เดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินเช่นรถยนต์อีกกว่า 10 คันของชาวบ้านถูกน้ำป่าพัดตกคลอง ความเสียหายกว่า 10

ล้านบาท

### ○ กรมชลฯ เร่งระบายน้ำ

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด เผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเกษตร (วอร์รูม) ว่าได้เร่งรัดกรมชลประทานวางแผน เร่งผลักดันน้ำท่วมขังในเขตเมืองและหลาย อำเภอใน จ.นครศรีธรรมราช ออกสู่ทะเลมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณน้ำมากถึง 1,000 ล้าน ลบ.ม. มีความจำเป็นต้องเร่งคืนแก่ออกให้ได้มากกว่า วันละ 160 ล้าน ลบ.ม. โดยให้เพิ่มจำนวน เครื่องสูบน้ำอีก 30-40 เครื่อง ไปจนถึงเพิ่ม เครื่องมือจากส่วนกลางเข้าไปในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวัน เดียวกันนี้ เพื่อให้พื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำก่อน ใหญ่จาก จ.สุราษฎร์ธานี ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้า มาในอีก 2 วันข้างหน้า

### ○ 11 ม.ค. ผอ.อุทกฯ กักน้ำใหญ่

โดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกิดจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มีปริมาณน้ำสะสมที่ลุ่มน้ำปากพนังขณะมีมาก ถึง 1,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้น้ำที่ท่วมเป็น ทั่ววงมากคือ จ.พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดย เฉพาะที่ จ.นครศรีธรรมราช ต้องเฝ้าระวังแม่น้ำ ตาปีที่มีปริมาณน้ำสูงระดับตลิ่ง โดยมวลน้ำสูงสุด จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใน วันที่ 11 ม.ค. นี้ ซึ่งได้สั่งการให้กรมชลประทาน นำเครื่องมือผลักดันน้ำออกสู่ทะเลและสูบน้ำ จากพื้นที่ลุ่มต่ำที่ต้องเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ให้ได้เร็วที่สุด เพราะหากยังซ้ำพิชผลทางการ เกษตรก็จะเสียหายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน การคืนน้ำออกสู่ทะเลนี้ต้องคำนึงถึงระดับน้ำ ทะเลขึ้นลงในแต่ละวันด้วย

### ○ ยื้อขยายทางพาราตาย

ส่วนแผนฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบ อุทกภัย มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 982,694 ไร่ เกษตรกร 391,568 ราย ขณะ ที่สวนยางได้รับผลกระทบ 600,000 ไร่ คิดเป็น 60,338 ครัวเรือน ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่ทั้งทางพารา ป่าดงไม้ผล พืชไร่ เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด ร้อนของเกษตรกรโดยเร็วที่สุด โดยในส่วนของ

ด้านขยายพาราตายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถคิดแก้ ไขได้ก็จะได้รับความเสียหายมากกว่า สำหรับ พิษผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ที่มี มูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ส้มโอทับทิมสยาม และลองกองต้นหอมมีส ได้สั่งการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ความเสียหายให้ได้ภายใน วันที่ 10 เพื่อทำแผนฟื้นฟูโดยส่งเจ้าหน้าที่ทั้งใน พื้นที่และส่วนกลางในการดำเนินการ

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรนั้น ในส่วนของสวนยางพาราจะจ่ายเงินค่าพันธุ์ยาง เพื่อปลูกซ่อมต้นละ 30 บาท สำหรับยางอายุ ไม่เกิน 1 ปี ส่วนยางค้ำชเสี่ยสภาพสวนหรือค้ำช เกิน 20 ต้นต่อไร่ จะจ่ายเงินชดเชยครัวเรือน ละ 3,000 บาท โดยใช้งบประมาณ 398 ล้าน บาท จากกองทุนพัฒนาขยายพารา

### ○ สร้างคลองผันน้ำลงทะเล

ด้านนายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้เร่งระบาย น้ำลงทะเลให้มากที่สุดเพื่อช่วยแก้ไขความ เดือดร้อนพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดย เฉพาะ จ.นครศรีธรรมราช คาดว่าในเขตตัว เมืองจะสามารถสูบน้ำได้ทั้งหมดภายในเข้า วันที่ 10 ม.ค. ถ้าไม่มีฝนมาเติมอีก ขณะนี้คิด ดึงเครื่องสูบน้ำในเทศบาล 21 เครื่อง พร้อม เครื่องผลักดันน้ำ 16 เครื่อง สำหรับในส่วน พื้นที่ลุ่มต่ำ อ.ชะอวด อ.หัวไทร ต้องใช้เวลา ระบายออกประมาณ 1 สัปดาห์ และพื้นที่ลุ่ม ต่ำปลายแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกำลัง พยายามผลักดันออกทะเล ดึงเครื่องสูบน้ำ 40 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 100 เครื่อง เร่งระบาย ผ่านประตูน้ำอุทกวิทยาประสิทธิ์ อันเนื่องมา จากพระราชดำริ ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายได้เร็วขึ้น

สำหรับแผนบรรเทาอุทกภัย จ.นครศรี ธรรมราช คาดว่าจะก่อสร้างคลองผันน้ำเลี้ยง เมืองลงทะเล ใช้เวลา 3 ปีเสร็จ ระยะทาง 10 กม. ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมหนักต่อเนื่อง 2 ครั้ง ช่วงเดือน ธ.ค. และ ม.ค. มีส่วนทำให้ ประชาชนเห็นผลดีหากมีโครงการนี้ จะแก้ไข อุทกภัยได้ดีขึ้น

### ○ ท่วม 11 จว.ตายแล้ว 21 ศพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24562

หน้า: 1(บน), 2, 9

Col.Inch: 398.38 Ad Value: 876,436

PRValue (x3): 2,629,308

คลิก: 11

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้ ทรงหวังโยกสภนิกร เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครราชสีมา ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 96 อำเภอ 588 ตำบล 4,277 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 330,415ครัวเรือน 958,602 คน ผู้เสียชีวิต 21 ราย สูญหาย 2 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 5 แห่ง ถนน 218 จุด คอสะพาน 59 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ได้แก่ ยะลา โดยในภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำเริ่มลดลง ยกเว้น จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำเพิ่มขึ้น และ จ.นครราชสีมา ระดับน้ำทรงตัว

## ○ เตือนฝนหนักถึง 10 ม.ค.

นายจักรชัย กล่าวอีกว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุวิทยามีความหมายต่อความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมด้านตะวันตกของจ.กระบี่ได้เคลื่อนปกคลุมบริเวณ จ.กระบี่และพังงาแล้ว คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวมะตะบัน ประเทศเมียนมา ในวันที่ 9-10 ม.ค.นี้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงาภูเก็ต กระบี่ ตรัง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานจังหวัดดังกล่าวและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด ชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กควรออกจากฝั่งต่อไปอีก 2-3 วัน

## ○ สนามบินปิดเพิ่ม 2 วัน

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชลดน้อยลงแล้ว แต่ยังเหลือน้ำท่วมอีกเล็กน้อยบริเวณจุดกลับลำเครื่องบิน และหลอด

ไฟแก้อรงบริเวณรันเวย์อีกประมาณ 4-5 จุด ดังนั้นจึงได้แจ้งประกาศขอปิดท่าอากาศยานเพิ่มอีก 2 วันคือ วันที่ 10-11 ม.ค. 60 จากนั้นจะประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยาน อย่างไรก็ตามในวันที่ 10 ม.ค. ทางกรมท่าอากาศยาน (ทช.) จะส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาทดสอบความแข็งแรงของพื้นผิวรันเวย์ และทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้โดยสาร ก่อนจะเปิดให้บริการตามปกติ

## ○ “เจ-เจตริณ”ซึ่งเจ็ดสภช่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเจ็ดสภชื่อดัง เจ-เจตริณ วรรณะสิน ที่รวมพลผู้คนเล่นเจ็ดสภและเพื่อน ๆ ในการทำสิ่งของลงไปช่วยเหลือ โดยได้มีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรวบรวมผู้ประสงค์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย ทั้งนี้เจ้าตัวเดินทางไปถึง ค.เครื่อง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และได้นำเครื่องดื่ม อุปกรณ์จำเป็นมาให้กับชาวบ้านอีกด้วย

เจ เจตริณผู้สื่อข่าวว่า “ที่มาที่ไปของการช่วยเหลือกันครั้งนี้คือในฐานะที่ผมเป็นคนสาธารณะ เป็นนักธุรกิจ นักเจ็ดสภ เคยมีประสบการณ์ทำน้ำมา อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 หรือที่ท่วมที่ไทรบุรีไปช่วยผมก็เลยจะมีที่หรืออุปกรณ์ด้านนี้อยู่แล้วอย่างเรือยาง เรือลาก รวมถึงมีเพื่อน ๆ พอผมมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะอยู่เฉยไม่ได้ พอเราเห็นว่าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องรีบช่วย คือผมเป็นคนไทยคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นมูลนิธิหรืออะไร ดังนั้นไม่ว่าจะเหตุใดออกนอกที่อยู่ก็จะช่วยอย่างเต็มที่จริง ๆ มีคนที่เอาเจ็ดสภไปช่วยเหลือเหมือนกัน แต่เพราะเขาไม่ได้เป็นคาราเลยไม่มีใครรู้”

## ○ ระดมคาราจิตอาสา

“นอกจากนี้ก็ได้มีการทำเสื้อ และหมวกจะแจกออกมาขาย โดยจะจำหน่ายในวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ที่สนามพารากอน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งผมก็จะชวนเพื่อน ๆ คาราคันดงมาช่วยกันขายด้วย และเงินที่ได้ผมให้หมดเลย และผมก็ได้ปลงพื้นที่น้ำท่วมจริง เป็นการลง

ไปประเมินสถานการณ์ว่าคนที่นั่นต้องการอะไรบ้าง ขาดเหลืออะไร คือผมเป็นสื่อกลางให้คนทราบว่าพวกเขาลำบากยังไงโดยใช้โซเชียลของผมให้ทุกคนได้เห็นด้วย และผมได้บ้างของยังชีพจำนวน 600 ชุด ที่ประกอบด้วยข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ฯลฯ ไปช่วยเหลือ โดยจะช่วยเอาของเข้าไปให้และถ้าใครอยากจะทำบุญออกมาก็จะช่วยพาเขาออกมา แต่ถ้าใครที่บ้านเราที่มีความช่วยเหลืออีกสภที่ไปหนึ่งต่อไป” เจ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ เบิ้ล-นาคกร สีลาชัย และครอบครัว ได้นำเจ็ดสภที่บรรจบทูกรมมาช่วยกันท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช เช่นเดียวกัน

## ○ นายก ชี้ปัญหาซ้ำซาก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ขอมริบว่าสถานการณ์น้ำท่วมค่อนข้างหนัก เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมากที่สุดในรอบ 30 ปี ประกอบกับมีการก่อสร้างในเขตเมืองที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้เกิดขวางทางน้ำแทนที่จะระบายลงทะเลได้เร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยหลังจากที่ลดแรงแก่งปัญหาทุกอย่าง โดยเฉพาะการระบายน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด จะนั้นอย่าจัดวางรัฐบาล ซึ่งถือเป็นวิธีเดียวที่สามารถทำได้ เพราะเป็นพื้นที่ติดทะเล หากระบายน้ำไม่ทัน มีน้ำทะเลหนุนก็จะเกิดน้ำท่วมสูงขึ้น ถือเป็นปัญหาซ้ำซากของประเทศไทยและไม่มีใครแก้ปัญหานี้ จึงต้องแก้ปัญหากันทั้งระบบทั้งน้ำท่วมและฝนแล้ง

## ○ ร.10 ทรงหวังพสกนิกร

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังคณะองคมนตรีที่ประกอบด้วย พล.อ.ไพฑูย์ คู่สมชาย พล.อ.ดำรงพงษ์ รัตนสุวรรณ และนายวิรัช ชินวินิจกุล เดินทางเข้าหรือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ว่าเป็นการอัญเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งอาจจะลำบากในการเข้า





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24562

หน้า: 1(บน), 2, 9

Col.Inch: 398.38 Ad Value: 876,436

PRValue (x3): 2,629,308

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้ ทรงหวังโยกสภนิกร เร่งช่วยเหลือคนน้ำท่วม

ช่วยเหลือประชาชน เพราะแม้จะส่งเงินไปแต่ประชาชนก็ไม่สามารถนำเงินไปซื้อข้าวของได้ หรือถ้าจะส่งข้าวสารไปประชาชนก็ไม่มีไฟและน้ำมันการหุงต้ม ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวทางที่รัฐบาลรับได้กล้าใส่กระหม่อมนำไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

## ○ รัฐบาลตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

เมื่อถามว่าหลังจากกมณศรีอยู่เชิงพระราชกรณียศแล้ว รัฐบาลจะทำอย่างไรต่อไป นายวิญญู กล่าวว่า จะให้ความช่วยเหลือประชาชน เพราะทรงหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร เนื่องจากอาหารแจกจ่ายได้ไม่ทั่วถึง และแต่ละอำเภอมีปัญหาแตกต่างกัน บางแห่งได้ยื่นมาว่าราษฎรกว่า 20,000-30,000 คน ต้องอพยพไปพักอยู่ในโรงแรมหรือโรงเรียนในที่เดียวกันเป็นการชั่วคราว กินอาหารวันละ 3 มื้อ ทำให้จะต้องใช้งบประมาณเลี้ยงดูวันละประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะพิจารณาว่าจะมีการบริหารจัดการกันอย่างไร ทั้งนี้ รัฐบาลจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั่วทุกภาคได้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 ม.ค.นี้ โดยตั้งอยู่ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

## ○ ขี้เถียหาย 1.5 หมื่นล้าน

นายเงิน นาคชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งทางสภาหอการค้าได้ประเมินผลกระทบอยู่ระหว่าง 1-1.5 หมื่นล้านบาท โดยมองว่าปัญหาน้ำท่วมภาคใต้จะไม่มีความเสียหายเศรษฐกิจระดับมหภาคมากนัก เพราะเชื่อว่าจะเป็นสถานการณ์ระยะสั้น ขณะเดียวกันก็จะมีเม็ดเงินลงทุนไปฟื้นฟูโดยเฉพาะถนนหนทางต่างๆ ที่เสียหาย ขณะที่การท่องเที่ยวแหล่งใหญ่ ๆ ก็ไม่ได้เกิดภาวะน้ำท่วม จึงกระทบเพียงเล็กน้อยคาดว่าภายใน 1 เดือน ทุกอย่างจะคลี่คลาย

## ○ “ออมสิน” ให้อำนาจเงิน

นายชชาติชาย พุฒินาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับเหตุ

ภัยพิบัติทั่วทุกพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย สินเชื่อใช้จ่ายตามความจำเป็น โดยให้สิทธิตามความจำเป็นในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดดอกเบี้ยปีแรก หลังจากนั้น ปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่จะต้องทำกิจกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60

ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งสามารถใช้หลักประกันได้ 3 แบบคือ ใช้บุคคลค้ำประกัน หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สลากออมสิน สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน เป็นต้น หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด ขณะเดียวกันธนาคารยังบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2-3 ปีหรือชำระเงินต้นบางส่วนไม่เกิน 2 ปี โดยระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยปกติ 100% หรือชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น หรือไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาหรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี

## ○ รร.เสียหายร่วม 2,000 แห่ง

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม แบ่งเป็น สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ได้รับความเสียหาย จำนวน 1,791 แห่ง คิดเป็นความเสียหาย 700 ล้านบาท สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 19 แห่ง มูลค่าความเสียหาย จำนวน 20 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 150 แห่ง มูลค่าความเสียหาย จำนวน 30 ล้านบาท และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 293 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 18 ล้านบาท โดยความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเครื่องมือของงบประมาณกลาง

เพื่อดูแลต่อไป

## ○ เติลนิวส์ร่วมจับน้ำตา

ที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จับมือ มูลนิธิแสง-ไช้เกี เหนือฤกษ์ เอสซีจี สิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จัดการรวมช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วมชาวไทย โดยออกจกล้านงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 12 มกราคม เพื่อนำถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับบุคคล หรือบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการร่วมบริจาค หรือต้องการสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทสี่พระยาการพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โทร. 0-2790-1111

## ○ รพ.บางสะพานย้ายผู้ป่วย

ต่อมาเมื่อช่วงเย็น นพ.เจตชาย ชัชวาล โส.โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ว่า เป็นการท่วมสูงที่สุดในรอบ 10 ปี สูงกว่าเมื่อปี 2548 ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ระดมกำลังตั้งเครื่องสูบน้ำสูงกว่า 1.30 เมตร เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามาโรงพยาบาลแล้ว ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นสู่ที่สูงโดยไม่ได้รับความเสี่ยง และส่งต่อผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีก 8 คนไปที่โรงพยาบาลทับสะแก ยังคงเหลือผู้ป่วยอีก 65 คน ที่ยังรอการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่น ๆ ก่อนที่มวลน้ำก้อนใหญ่จะไหลลงมาถึงพื้นที่ในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ จึงได้ประสานไปยังกองบิน 5 เพื่อขอรับการช่วยเหลือในการขนย้ายผู้ป่วยที่เหลือ.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24562

หน้า: 1(บน), 2, 9

Col.Inch: 398.38 Ad Value: 876,436

PRValue (x3): 2,629,308

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้ ทรงหวงโยฟสกนิกร เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม

# น้ำใจจากทั่วสารทิศช่วยน้ำตาชาวใต้



รหัสข่าว: C-170111035199

หน้า: 6/7

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบเช้า

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24562

หน้า: 1(บน), 2, 9

Col.Inch: 398.38 Ad Value: 876,436

PRValue (x3): 2,629,308

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: บางสะพานอ่วม จมบาดาล รพ.อพยพคนไข้ ทรงหวังโยกสภกนิกร เร่งช่วยเหลือื่อน้ำท่วม



ประจวบคีรีขันธ์



สงขลา



สุราษฎร์ธานี



สงขลา



พิกุล





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## คม ชัด ลึก กรอบบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5562

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 165.33 Ad Value: 363,726

PRValue (x3): 1,091,178

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สแกนพื้นที่น้ำท่วม 9จังหวัดได้ภาคเกษตรพังกวา 1.5หมื่นล้าน

# สแกนพื้นที่น้ำท่วม 9จังหวัดได้ ภาคเกษตรพังกวา 1.5หมื่นล้าน

แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา บัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะน้อยกว่ามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อปี 2554 ที่กินพื้นที่ทั้งสิ้น 65 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายถึง 11.20 ล้านไร่ แต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้แล้ว ปีนี้ถือว่าหนักหนาสาหสอย่างยิ่งในพื้นที่บางแห่งของ จ.นครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกว่า 30 ปี ขณะที่ปี 2557/ 2559 น้ำท่วมใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา บัตตานี ยะลา นราธิวาส และตรัง รวมทั้งสิ้น 72 อำเภอ 462 ตำบล 2,744 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 208,131ครัวเรือนมีพื้นที่การเกษตร 119,839 ไร่ บ่อปลา/สัตว์น้ำ 3,021 บ่อเท่านั้น

### พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรุปตัวเลขความเสียหาย หลังจากการประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหายภาคการเกษตรในพื้นที่ การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 980,000 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 391,500 ราย แบ่งเป็น ข้าว 250,000 ไร่ พืชไร่ 21,000 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 709,000 ไร่ ใน

จำนวนนี้เป็นยางพารา คาดว่าจะถูกน้ำท่วมมากที่สุด 531,876 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ จึงได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจต้นยางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และได้รับความเสียหายอย่างชัดเจนอีกครั้ง ส่วนด้านประมงพบว่า พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 28,368 ไร่ และกระชัง 44,571.50 ตารางเมตร ส่วนด้านปศุสัตว์ สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,736,349 ตัว แปลงหญ้า 14,878 ไร่

ขณะที่ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตระบุว่า จากการประเมินเบื้องต้นผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน การสูญเสียรายได้





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5562

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 165.33 Ad Value: 363,726

PRValue (x3): 1,091,178

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สถานการณ์น้ำท่วม 9 จังหวัดได้ภาคเกษตรพังกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท



ของประชาชนและภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว ภาคขนส่งคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมไม่ต่ำกว่า 85,000-123,841 ล้านบาท เป็นความเสียหายในภาคเกษตรกรรมไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด กรมชลประทานรายงานว่า ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ันั้น หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังมี 2 จังหวัดที่ยังน่าเป็นห่วง คือ สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งหนักที่สุด โดยน้ำจะเข้าสู่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 มกราคมนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมการระบายลงสู่สูมน้ำปากพนัง

ปัจจุบันมีน้ำรวมกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ พบว่าการแก้ไขน้ำท่วมใน จ.พัทลุง แก้ไขยากที่สุด เนื่องจากหากต้องระบายน้ำจากพัทลุงลงทะเลสาบสงขลา จะกระทบกับพื้นที่ อ.สทิงพระ และตัวเมืองจังหวัดสงขลา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่

เพิ่มการระบายน้ำและให้ศึกษาจังหวัดหวน้ำทะเลขึ้นลง พร้อมกับการทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและสงขลา ซึ่งการระบายน้ำมีความละเอียดอ่อนต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันกรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกรน้ำท่วม 105 เครื่อง และยังมีสำรองเพิ่มเติมอีก 134 เครื่อง จากทั้งหมด รวม 627 เครื่อง

ในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ พล.อ.ฉัตรชัย ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในแต่ละเขตรับผิดชอบกำกับดูแล โดยจะต้องมีการสำรวจความเสียหายจริงเพื่อทำแผนการฟื้นฟูเยียวยาเป็นรายจังหวัด รวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือตามมาตรการช่วย



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

เหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 ครึ่งเรือนละ 3,000 บาท ให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมการด้านงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรพื้นที่เกษตรกรรม และการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีนำไปใช้เพื่อให้พิสูจน์ได้ว่า ผลผลิตเสียหายจริงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องระเบียบทางราชการ และเงินช่วยเหลือจะต้องถึงมือเกษตรกรให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น แผนการป้องกันน้ำท่วมในระยะกลางและระยะยาว ได้สั่ง





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ในประเทศไทย

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5562

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 165.33 Ad Value: 363,726

PRValue (x3): 1,091,178

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สถานการณ์น้ำท่วม 9 จังหวัดได้ภาคเกษตรพังกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

## ผลกระทบด้านการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 60

ช่วงภัย	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย (ไร่)			
		ข้าว (ไร่)	พืชไร่ (ไร่)	พืชสวนและอื่นๆ	รวม
ปัจจุบัน	391,568	251,348	21,673	709,673	982,694
พื้นที่ปลูกยาง				11,385,910	
ยางถูกน้ำท่วม				531,876	(46%)

  

ช่วงภัย	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย			
		ปลา (ไร่)	กุ้ง/ปู/หอยทะเล (ไร่)	รวม (ไร่)	กระชัง (ตร.ม.)
1-8 ม.ค. 60	7,183	2,091.19	50.00	2,141.19	4,875.50
1-31 ธ.ค. 59	21,185	18,268.96	7,958.08	26,227.04	39,696.00
<b>รวม</b>	<b>28,368</b>	<b>20,360.15</b>	<b>8,008.08</b>	<b>28,368.23</b>	<b>44,571.50</b>

  

ช่วงภัย	เกษตรกร (ราย)	สัตว์ได้รับผลกระทบ (ตัว)					แปลงหญ้า (ไร่)
		โค-กระบือ	สุกร	แพะ-แกะ	สัตว์ปีก	รวม	
1-8 ม.ค. 60	34,724	94,540	75,902	31,365	2,138,551	2,340,358	5,623
1-31 ธ.ค. 59	68,526	122,208	100,788	22,799	3,150,196	3,395,991	9,255
<b>รวม</b>	<b>103,250</b>	<b>216,748</b>	<b>176,690</b>	<b>54,164</b>	<b>5,288,747</b>	<b>5,736,349</b>	<b>14,878</b>

การให้กรมชลประทานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 7 โครงการ โดยให้จัดทำเป็นแพ็คเกจรายกลุ่ม เช่น กลุ่มจังหวัด บัตตานีและนราธิวาส พร้อมส่งการให้ศึกษาความเป็นไปได้

ในการนำงบประมาณกลุ่มจังหวัดดังกล่าว บรรจุในแผนงบกลาง ในปีงบประมาณ 2560-2561 จากเดิมอยู่ในแผนปี 2563-2564 คาดว่างบประมาณจะอยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหน้าท่วมในระยะกลาง-ยาวช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดยตั้งเป้าให้แผนเริ่มดำเนินการในปี 2561

นอกจากนี้ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่รายงานสภาพการ เดินทางและคมนาคมทุกวัน เพื่อให้มาความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 11 มกราคมนี้ จะลงพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งการแก้ปัญหา การช่วยเหลือเฉพาะหน้า รวมถึงการดูแลการอพยพสัตว์และประชาชนในพื้นที่ช่วงวิกฤติอีกด้วย

กระนั้น แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ เริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว แต่บางพื้นที่ยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนและพยากรณ์ อากาศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวมาละตะมะ ประเทศเมียนมาร์ ในวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ลักษณะ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# คม ชัด ลึก

กรอบบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5562

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 165.33 Ad Value: 363,726

PRValue (x3): 1,091,178

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: สแกนพื้นที่น้ำท่วม 9 จังหวัดได้ภาคเกษตรพังกว่า 1.5หมื่นล้านบาท

เช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
นั่นหมายถึงว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่น่าไว้วางใจ และบางพื้นที่อาจมีน้ำท่วมอีกครั้งและความเสียหายภาคเกษตรอาจมากกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ตามที่ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประเมินไว้ก็ได้

● คลมณัส กาใจ ●





## ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section / -

วันที่: พฤหัสบดี 12 - เสาร์ 14 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3226

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 134.5x44 Value: 1 68,175

PRValue (x3): 504,525

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ใต้เตียงแสนล.ทุบจีดีพีภาคทต0.8%

นักท่อมทุบจีดีพีต0.8%

ภาคเกษตรเสียหายหนัก



# ใต้เตียงแสนล.ทุบจีดีพีภาคทต0.8%

นักท่อมใหญ่ 12 จังหวัดบักขี้เต๋ ทุบเศรษฐกิจ-กำลังซื้อฟุบ ข่าง ประเมินเสียหายจริงกว่าล้านไร่ กระบทรายได้หายทั้งระบบกว่าแสนล้าน ปาล์ม ฟาร์มกุ้ง ข้างวนเปื้อนเกือบทั่วโดนถั่วหน้า ทอการค้า ประเมินกระทบจีดีพีได้หาย 0.8% รัฐออกมาตรการภาษีปรับราคาช่วยได้ ค่าปลักยันสต็อกมีพอรองรับไม่ขาดแคลน

## ยางใต้เตียงน้ำแสนล้าน

นายทศพล ชวีพรอด รองประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যยท.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า นักท่อมใหญ่ครั้งนี้ประเมินผลกระทบต่อนยาง ซึ่ง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ คาดจะได้รับ ความเสียหายจริงมากกว่า 1 ล้านไร่ โดยนอกจากนักท่อมซึ่งสวนยางแล้ว ยังมีผลผลิตยางของเกษตรกรที่ถูกพัดหายไปกับสายน้ำ ขณะที่เฉพาะที่ นครศรีธรรมราช แหล่งปลูกยางแหล่งใหญ่ของภาคใต้เพียงจังหวัดเดียว มีผลผลิตออกสู่ตลาดหายไปหลายหมื่นตัน ต่อวัน จากนักท่อมกริดยางไม่ได้ทำให้ เกษตรกรสูญเสียโอกาสด้านรายได้ ขณะที่ ในหลายพื้นที่ของภาคใต้สวนยางยังมีนักท่อมซึ่ง ซึ่งหากขังนานเกิน 15 วัน ใบยางจะร่วง และหากแช่ซึ่งเป็นเดือนแรก ดันยางจะเน่าและตายได้

"เฉพาะที่นครศรีธรรมราชในสวนของยางพาราคาดจะเสียหายมากกว่า 1 หมื่นล้านเพราะนักท่อมมา 3 รอบแล้ว รอบนี้เป็นรอบที่ 4 ใบยางร่วงหมดกริดไม่ได้แล้ว กว่าน้ำจะแห้งขังย็นต้นตายเป็นแสนไร่ ส่วนที่ยังรอดไม่มีนักท่อมซึ่งแล้วก็จะยังกริดยางไม่ได้ และคาดใช้ เวลาฟื้นฟูไปถึงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ภาคใต้จะปิดกริด ซึ่งหากรวมทั้ง 11-12 จังหวัดที่ถูกนักท่อมในครั้งนี้ คาดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท"

## จี กยก.เร่งเยียวยาหลังน้ำลด

ขณะที่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สยท.กล่าวว่า โดยปกติผลผลิตยางของภาคใต้จะออกมกสุดในช่วงเดือน ธันวาคมถึงมีนาคม คิดเป็นปริมาณรวม 1.6 หมื่นตัน/วัน หรือราว 5 แสนตัน/เดือน ซึ่งขณะนี้ยางพารากำลังราคาดีเฉลี่ยที่ 80 บาท/กก.หากจากนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมยางได้รับความเสียหาย ไม่สามารถกริดให้น้ำยางได้จะกระทบรายได้ของเกษตรกรหายไปไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจและกำลังซื้อของภาคใต้หายไ้อย่างมาก

ล่าสุดทาง สยท.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ถึงสถานการณ์น้ำท่วมสวนยางภาคใต้กว่า 1 ล้านไร่ ที่ประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงที่สุดในรอบ 40 ปี โดย สยท.ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ให้ กยท.ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกจังหวัดลงพื้นที่โดยแบ่งเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติความเสียหายของต้นยางและเพื่อให้กำลังใจเกษตรกร ที่สำคัญต้องให้ทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำ บำรุงรักษาสวนยางให้ถูกต้อง โดยเฉพาะน้ำแช่ซึ่งสวนยางใบร่วงจะเป็นโรคไฟทอปเทอร่า ที่สำคัญขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเกิดความแตกแยกกัน อีกทั้งเงินเก็บภาษีจากผู้ส่งออกยาง (เซสส์) เก็บจากเจ้าของสวนยางไม่เพียงพอของรัฐบาล ขอให้โปรดให้นักกฎหมายตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ สังคมจะยอมรับได้

## แก้ทุบยางดับราคาพุ่ง

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการยางพาราครบวงจรกล่าวว่า ราคาน้ำยางพาราดิบปรับตัว

เพิ่มขึ้นเร็วและแรง จาก 64 บาท/กิโลกรัม ใน ช่วงต้นปี 2560 ล่าสุดวันที่ 10 มกราคม ราคาขึ้นมายุ่ง 70 บาท/กิโลกรัม ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งเป็นที่เพาะปลูกยางพารา 70-80% ของภาคใต้ และปริมาณน้ำยางที่เข้าสู่ตลาด ยังไม่หายไจากตลาดมากนัก

"ราคายางพาราที่ขึ้นมาเร็วและแรง ส่วนหนึ่งมาจากราคายางโลก ที่ขึ้นตามวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากราคาน้ำยางพาราที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ และอีกสาเหตุหนึ่งผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มเก็บสต็อกสินค้ารอ เพราะเหลือเวลากริดยางไม่กี่สัปดาห์ จะหมดรอบหยุดกริดยางแล้ว ทำให้ราคาขายพารา ทรงระดับสูงต่อไป" นายภัทรพล กล่าว

## ฟาร์มกุ้ง-นาข้าว 2,000 ล้าน

ขณะที่นายสมศักดิ์ ปณีตรียศัย นายกรัฐมนตรีไทย กล่าวว่า นักท่อมภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งแหล่งใหญ่ 2 ใน 3 ของประเทศ หรือประมาณ 2.5 แสนไร่จากภาพรวมประมาณ 4 แสนไร่ โดยจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งมาก เช่นที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าจากนักท่อมทำให้น้ำบ่อกุ้งได้รับความเสียหาย ทั้งจากน้ำท่วม น้ำพัดพาออกจากบ่อเลี้ยงและความเสียหายด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในเบื้องต้นประเมินผลกระทบไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ส่วนนายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย กล่าวว่า นักท่อมใหญ่ครั้งนี้มีผลให้ชาวนาในพื้นที่ภาคใต้ที่จะทำการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเสียหายกว่า 2.5 แสนไร่ ประเมินจะมีผลผลิตประมาณ 1.6 แสนตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 1,280 ล้านบาท

## สง.อาหารทะเลโดนด้วย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 12 - เสาร์ 14 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3226

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 134.5x44 Value: 1 68,175

PRValue (x3): 504,525

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ได้เตียงแลนล.ทุบตีตีภาคทศ0.8%

ด้านนายทวี ปิยะพัฒนา ประธานบริหาร กลุ่ม พี.เอฟ.พี. ซึ่งมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรงงานแปรรูปอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใต้มีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่มาก แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเส้นทางคมนาคมหลายพื้นที่ถูกตัดขาด ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการขนส่งสินค้ามาจำหน่ายยังส่วนกลางมีต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ทราบจากผู้บริหารภาคในพื้นที่ว่าอาหารทะเลมีราคาสูงขึ้น จากเรือประมงออกหาปลาไม่ได้

### จัดพิมพ์ภาคใต้หาย 0.8%

ขณะที่นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย กล่าวว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 9% ของจีดีพีรวมประเทศที่คิดประมาณ 14.5 ล้านล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ทางหอการค้าในพื้นที่ภาคใต้ของภาคใต้จะขยายตัวได้ 2.5-2.8% แต่จากผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ของภาคใต้ในปีนี้จะหายไปประมาณ 0.8%

### เคาะมาตรการภาษีเยียวยา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด เพื่อจูงใจการบริจาคช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้บุคคลสามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ กรณีหักหุ้นส่วนและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ โดยเป็นการบริจาคช่วยเหลือในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2560 รวมทั้งอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนำส่งภาษีในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัย

พิบัติอุทกภัย สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ที่ต้องยื่นในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 ให้ไปยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

### ขอให้ช่วยมาตรการการเงิน

ขณะที่ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบต่อเนื่อง นายธีรชัย ศรีโพธิ์ชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ พารา ปาล์ม น้ำมัน เมื่อเกิดน้ำท่วมเกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ โรงงานจึงต้องชะลอการผลิตชั่วคราว และมีต้นทุนเพิ่มในการลงทุนป้องกันน้ำท่วม

“ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่นิ่ง อย่างไรก็ตามอุทกภัยในภาคใต้เป็นน้ำไหลหลาก ไม่ใช่ท่วมตมซึ่ง ภายใน 7-10 วัน น้ำไหลลงทะเล เหตุการณ์ก็เข้าสู่ปกติ แต่ถนนหนทางก็ได้รับความเสียหาย น่าจะแก้ไขได้ใน 2 เดือน ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังประสานงานกับหอการค้าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หอการค้าภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มหอการค้าภาคใต้ชายแดน รายงานความเสียหายให้กับรัฐบาล พร้อมขอมาตรการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือพักการชำระหนี้เป็นการชั่วคราว”

### ค่ายรถระดมทีมช่างลงพื้นที่

ด้านธุรกิจโซลาร์รูฟ-ศูนย์บริการรถยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ส่วนมากไม่ได้รับความเสียหาย มีเพียงลูกค้าที่รอส่งมอบต้องเลื่อนการรับรถออกไป เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่จากบริษัทแม่ ไม่สามารถขนส่งเข้าโซลาร์รูฟได้จากปัญหาเส้นทางสัญจรหลักถูกตัดขาด ดิลเลอร์หลายรายผันตัวเป็นจิตอาสาบรรเทาทุกข์ชาวบ้านด้านบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ประกาศร่วมมือกับดิลเลอร์ในพื้นที่ เคาะมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งการตรวจเช็คสภาพรถฟรี พร้อมลดราคาอะไหล่ ทั้ง ฮอนด้า นิสสัน มิตรubishi ซูซูกิ ให้ส่วนลดอะไหล่

30% ขณะที่มาสด้าหวังเจรจากับสถาบันทางการเงิน ในการผ่อนปรนการผ่อนชำระให้แก่ลูกค้า อีซูซุสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นพาหนะในการบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบอาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่มอีซูซุให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปแจกจ่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และจังหวัด รับตรวจเช็ครถในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ส่วนลดพิเศษทั้งค่าแรงและอะไหล่ เป็นต้น

### รอกำตัวเลขซ่อมถนน

นายธนาินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ตามที่ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ซึ่งเวลานี้ยังประเมินได้ไม่ชัดเจน จากช่วงแรกทีคิดว่าไม่รุนแรง แต่ภายหลังพบว่าเกินกว่าที่คาดไว้ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบซ่อมแซมกว่า 1,000 ล้านบาท ในระยะเร่งด่วนจะใช้งบฉุกเฉินซ่อมบำรุงในจุดที่รุนแรงก่อน เมื่อน้ำลดแล้วจะเข้าประเมินที่ชัดเจน แล้วเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้าพิจารณาในครม. หางบในส่วนอื่นๆ ไปดำเนินการ หากเกินกว่าวงของทล.จะดำเนินการได้ต่อไป

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า พื้นที่อุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด ประเมินความเสียหายช่วงแรกวันที่ 2-27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มีถนนเสียหาย 77 สายทาง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นราว 426 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา มีถนนเสียหาย 111 สายทาง วงเงินรวม 621 ล้านบาท รวมแล้วเสียหายในระดับพันล้านบาท ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้น เพราะบางที่ยังมีน้ำยังท่วมซึ่ง และมีอีก 29 สายทางยังต้องรอเฝ้าลาด จึงจะเข้าไปประเมินความเสียหายที่ชัดเจน คาดจะใช้เวลา 1-2 เดือน สัรวจ ออกแบบในการปรับปรุงเพื่อขออนุมัติจากส่วนกลางไปดำเนินการต่อไป”

### กำลังปรับเส้นทางส่งของ

ด้านการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคลงพื้นที่ภาคใต้ต่างยืนยันมีเส้นทางเสี่ยง และมีประสบการณ์มาก่อนสต็อกสินค้า



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 12 - เสาร์ 14 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3226

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 134.54 Ad Value: 1 68,175

PR Value (x3): 504,525

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ได้เตียงแสนล.ทุบตีตีภาคทศ0.8%

ในพื้นที่มีพอรองรับความต้องการ โดย นายวิเชียร กันตถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ได้หยุดขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมหากสูงเกิน 2 เมตร ต้องหยุดส่ง แล้วใช้เส้นทางเลี่ยงแทน ถ้าไม่ถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าได้ แต่จะรอให้เหลือระดับ 1 เมตรก่อน เพื่อลดปัญหาคลื่นกระแทกบ้านประชาชน หากไม่มีฝนเพิ่มคาดอีกไม่เกิน 3 วัน ปริมาณน้ำจะลดเป็นปกติ แต่หากลูกค้าต้องการด่วนจะจัดส่งไปกับระบบอื่น เช่น รถไฟ รถทัวร์ หรือเครื่องบิน โดยมี สดีอกสินค้าเพียงพอรับความต้องการ

นายอนวัช สังขทรัพย์ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรบินสันสาขาในภาคใต้ ที่ประสบภัยน้ำท่วมมี 2 แห่งในนครศรีธรรมราช โดยปิดทำการไป 1 วันในวันที่ 4 มกราคม แต่ไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียหายใดๆ แต่จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการลดลงไปบ้างเพราะการเดินทางที่ไม่สะดวก ส่วนอีก 5 แห่งใน 4 จังหวัดได้แก่ ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และภูเก็ต 2 แห่ง อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง และยังเปิดให้บริการตามปกติ อย่างไรก็ตามขณะนี้ โรบินสันได้ส่งสดีอกสินค้าที่เป็นให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยได้รับความช่วยเหลือในการขนส่งจากสำนักงานใหญ่และสาขาใกล้เคียง

### เทศกาลมีประสบการณ์พร้อมรับมือ

ขณะที่นายจอห์น คริสตี ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทมฯ ผู้บริหารห้างเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ เทสโก้ โลตัสไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนัก มีเพียงการปิดให้บริการโลตัส เอ็กซ์เพรส ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 3-4 แห่ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้น โดยได้เตรียมเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไป (11 ม.ค. 60) ส่วนการขนส่งและสดีอกสินค้า เพื่อรองรับความต้องการในพื้นที่

ประสบภัย บริษัทมีคลังกระจายสินค้าใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความพร้อม ทั้ง การขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ในพื้นที่ ไกล่เคียง มีปริมาณสินค้าจำเป็น อาทิ อาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำตาล เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่

"เรามีประสบการณ์รับมือน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 มาแล้ว ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วนับว่าครั้งนี้ยังไม่รุนแรงเท่า ดังนั้นการบริหารจัดการและการจัดเตรียมปริมาณสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนนั้นเพียงพอแล้ว ซึ่งช่วงที่ผ่านมาที่มีร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยทยอยกักตุนสินค้าประเภท ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา อยู่บ้างในช่วงสัปดาห์แรกที่เกิดอุทกภัย ซึ่งสินค้ามีเพียงพอแน่นอน ส่วนมวลน้ำที่เคลื่อนตัวขึ้นมายังภาคใต้ ตอนบนในขณะนี้ ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร บริษัทมีความพร้อมในการรับมือ ทั้งการป้องกันสาขาเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วม การดูแลในเรื่องของทางเข้าออกที่จำเป็นต่อการขนส่งสินค้า รวมถึงการสดีอกสินค้าจำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนพนักงานของเทสโก้ โลตัส ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมราว 200-300 รายบริษัทได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการส่งสิ่งของจำเป็นในการยังชีพ รวมไปถึงการดูแลที่พักอาศัย อาหาร ห้างน้ำ แก่พนักงานที่ไม่สามารถเข้าพักอาศัยในบ้านได้ขณะนี้ด้วย"